
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2566(ครั้งที่ 1) 
วันที่  19   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม7 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 จิราพร  บัวหอม  
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม10ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
6. นางราตรี  สอนส าโรง คร ู ราตรี  สอนส าโรง  
7. นางชุลีรัตน์  หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  
8. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร   เสาว์บุบผา  
9. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
10. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 

เลขานุการสภา   ได้เรียนเชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต.นางิ้ว แจ้งนางราตรี  สอน

ส าโรง  ครู ศพด. คนใหม่ ได้มารายงานตัวกับสภา อบต.นางิ้ว เพื่อ
ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน 

- ประธานสภาฯ แจ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอ านวย เชิญ
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬากลุ่ม  วันที่ 22 
ธันวาคม 2566 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2)  
เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2566ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกฯ ขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  18 
กันยายน2566 หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) 
เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2566 เป็นเอกฉันท ์

- รับรอง7  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 –  พิจารณา เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
                                           ง้ิว ประจ าปี 2566-2570 ครั้งที่ 3/2566  
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้ นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้

น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ให้สภาฯได้รับทราบและพิจารณา 

 
นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา - ได้ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 
3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 1/2567 
ส่วนที่ 2 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 (แบบ ผ.01) 

- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 (แบบ ผ.02) 

โดยมีรายละเอียดโครงการกิจกรรม ตามเอกสารที่น าเสนอในส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 
1/2566 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
3. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1/2566 
ส่วนที่ 2  

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (แบบ ผ.01) 

- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566/2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (แบบ ผ.02) 

โดยมีรายละเอียดโครงการกิจกรรมตามเอกสารที่น าเสนอ 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - หลังจาก นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่างๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม
ก่อนการลงมติ เพื่ออนุมัติในการเพิ่มเติมแผน และเปลี่ยนแปลงแผน โดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอ 

 

นายธวัชชัย  อินทะวัน - ขออนุญาตสอบถามเนื่องจาก หมู่ 6 มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประปาหมู่บ้าน โดยการจัดท าโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านใหม่ แทน
ของเดิมท่ีมีการช ารุด น้ ารั่วซึม ท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้ามากขึ้น 
สามารถเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว ลงในแผนฉบับนี้ได้หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

   (ส.อบต.ม.6) 
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ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา - ขออนุญาตชี้แจง การขอเพ่ิมเติมแผนใหม่จะต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อน 
แล้วค่อยเสนอตามขั้นตอน โดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จนถึงสภาฯ
พิจารณา โดยสามารถเพ่ิมเติมในโอกาสหน้าได้ สามารถท าหนังสือรายงาน
ความเดือดร้อนอยากเพ่ิมโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยรายงานมายัง อบต. 
ได้เลย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามข้ันตอน 

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามพอสมควรแล้ว ไม่มีสมาชิกฯ สอบถาม

เพ่ิมเติมอีก จึงสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่า จะพิจารณาอนุมัติให้มีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ครั้งที่ 3/2566 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4                     -  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้เสนอเรื่องต่างๆ 
 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม -ได้สอบถามการซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางหลวงชนบท จ านวน 2 จุด ที่ช ารุด อยากให้

ทางผู้บริหารได้ช่วยติดตามหน่วยงานเกี่ยวข้องให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมให้
ด้วย 

 
นายนัฐพงษ์  ชาวศรี- ได้เสนอปัญหาทางลูกรังช ารุดหลายสาย อยากให้ทางผู้บริหารแก้ไข 
 
 
นายตัญกรณ์  สรรพอาษา-ได้เสนอปัญหาเส้นทางถนนคอนกรีต น้ าเซาะถนน เส้นนางิ้ว-หินลาด อยากให้ทาง อบต. 

ได้ด าเนินการใส่ท่อให้ด้วย ก่อนที่จะเกิดปัญหาและถนน คสล. เส้นใต้สระน้ า
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ช ารุด อยากให้ทาง อบต. เร่งด าเนินการให้ด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.3)                    

(ส.อบต.ม.5)                    

(ส.อบต.ม.1)                    

(ปลัด อบต./เลขาฯ)                    
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นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ        - ขออนุญาตชี้แจงกรณีไฟส่องสว่างช ารุด และยังไม่ได้รับการแก้ไข จะเร่งโทร
ประสานทางหลวงชนบทที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการให้ ในส่วน
เส้นทางถนนลูกรังช ารุดหรือ ถนน คสล. ช ารุด จะประชุมผู้เกี่ยวข้องหา
แนวทางและงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  - หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้เสนอเรื่องอ่ืนๆพอสมควรแล้วไม่มีสมาชิก ท่านใด

เสนอเพ่ิมเติมอีก ประธานสภาฯปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 
 

       
 

 
ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                      (พนมกร   จันทร์สุดชา) 
                                                        เลขานุการสภา 

 
(ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง   รับรองรายงาน 

                                        (นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)  จริาพร  บัวหอม 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(นายก อบต.)                    


